

สรุปคะแนน ก่อน-หลัง แบบทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ "ทักษะและศิลปะในการพูดที่ชุมชน"

คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
นางสาวศศิธร ดีคำรัมย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุทธิพงษ์ ชี้อโสมณ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายเกียรติภูมิ อนุภาค	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางอำพรธม รุห์ลัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสายพิน เจริญสนองกุล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายศุภชัย อินกร	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายรวีกร สาคำ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายวิจิตร สมฤทธิ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุวิษ สุภาอง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุชล ไชยศรี	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายประสาน สิตลรัศมี	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายวรวุฒิ เวียงนาค	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายอรธมพ ออนละมัย	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ ธนารัตน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุรตัน เอื้ออารีย์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสำราญ สุนันตะ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางอำไพ ยาวิชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายองอาจ อุปาลี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวพิรญาณ์ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวนิชา วงควัน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวสุพิชญา สีอ่อน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายเจตน์ เปี้ยปลุก	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวจิตาภา บุญเรือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวณัฐฉิณี แชนงแก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวกุสินรา สัตยานุกุล	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายบุญโรจน์ แก้วจำปาศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายวินัย พานทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวเจนจิรา สมศักดิ์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวจิราภา เอ็นประเด็น	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายภากร แก้วนิลดา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-

คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
นางสาวนันทมน เมืองมูล	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
น.ส.กมลรัตน์ ลูกประคำ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายกิตติก้อง ตูลเตมีย์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายกมล วรรณารักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายอำนาจ บุญวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายณัฐพัชร จันทรทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายธนาวัฒน์ ยอดคำปัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายไกรสร วงศ์ชุมภู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางอารีรัตน์ อุปาลี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสุทธิพร พงศ์ไพโรภูมิ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางเรณิต เจริญมณี	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายสยาม ใจจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายคชาวุฒิ ทองชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาวกัญชลิลา วงศ์จันตา	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาววินิสนันท์ ยศพัชรกรณ์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายนุกูล ใจมามูล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายเอกพล ทวีคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นายณัฐชัย ปงใจดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-
นางสาววรรณพร เตบันวงศ์	นายสัตวแพทย์	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	✓	-